



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒:

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๙ นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายวีรศักดิ์ กลางบุรีรัมย์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในตำบลนาเลิง ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระสมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด ๘.๒๕x๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑,๑๒๗ แผ่น เพื่อมอบให้ประชาชนทุกครัวเรือน



วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ โดยมี นายอภัย วุฒิโสภาร นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ที่ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และในลำดับพิธีการสุดท้ายนายอำเภอเสลภูมิ นำเหล่าข้าราชการ ผู้เข้าร่วมพิธีกราบถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ มายาวนานกว่า ๗๐ ปี



โครงการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล : วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ ดอนปู่ตา บ้านแห่ หมู่ที่ ๑



กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม โดยมีหลักสูตร ดังนี้ การออกกำลังกายด้วยเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพคลายหนาว, และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป



จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของศูนย์ฯ, การพิจารณาสื่อการเรียน การสอน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อจัดซื้อแก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่



จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชน : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง (กองทุนวันละบาท) เพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒, การพิจารณาปรับจำนวนค่าสมาชิกกิจกรรม (ค่าปลงศพ), การพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ฯลฯ



โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ : วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวันชัย คงเกษม (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร



จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑: วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การแถลงผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง, การรายงานการประเมินผลแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)



ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ : วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม อาสาสมัครสมาชิกป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ด้วยมีข้อราชการที่จะซักซ้อมต่างๆ เช่น การเข้าเวรประจำจุดตรวจตรงตามเวลา, การรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , ซักซ้อมการปฏิบัติงานหากเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ



การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสถภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ " เหล่าน้อยเกมส์ " : วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสถภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ " เหล่าน้อยเกมส์ " โดยเป็นตัวแทนของ โซนที่ ๑ (เทศบาลตำบลเสถภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม) ในกีฬาประเภทเปตองหญิง จำนวน ๑ ทีม ณ สนามกีฬาเปตอง โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ซึ่งผลการแข่งขัน นักกีฬาเปตองหญิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ในนามตัวแทนของโซนที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าว



การเดินพาเหรด กิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสถภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการเดินพาเหรด กิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสถภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ " เหล่าน้อยเกมส์ " โดยอยู่โซนที่ ๑ (เทศบาลตำบลเสถภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม) ณ สนามกีฬากลางบ้านดงประเสริฐ



การรับซื้อขยะ : วันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก ๓๑๗ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยในเดือนธันวาคมนี้ เป็นการดำเนินการรับซื้อขยะจากสมาชิกฯครบ ๖ เดือน จึงเริ่มการคืนเงินส่วนที่เกินจาก วงเงิน ๓๐๐ บาท



จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยมีข้อราชการสำคัญที่ค้างการพิจารณา เช่น การขออนุญาตให้ดูตทรายฯ และวาระอื่นๆ การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่างๆ ฯลฯ



กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง (กองทุนวันละบาท) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒: วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง (กองทุนวันละบาท) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหัวข้อที่จะแจ้งให้สมาชิกทราบดังต่อไปนี้ เช่น ผลการดำเนินการของกองทุนฯในรอบปีที่ผ่านมา , รายงานงบสถานะการเงินของกองทุนฯ, ประชาสัมพันธ์การพิจารณาแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ , ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก เช่น การอุปสมบท การรับราชการทหาร และการสมรส รวมถึงการแจกทุนการศึกษาประจำปีแก่บุตรของสมาชิก



โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชวาว จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร , จุดบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร , กวดขันวินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยตั้งจุดตรวจ จำนวน ๒ จุดที่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหน้าน้อย หมู่ที่ ๑๐ และ บริเวณสะพานบ้านนาเลิง-เทอดไท หมู่ที่ ๖



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง